



CD CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHỤ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

LỜI CẦU NGUYỆN cho LINH MỤC

*Lạy Chúa Giêsu,
xin ban cho chúng con những linh mục có
trái tim thuộc trọn về Chúa,
nên cũng thuộc trọn về con người.*

*Xin cho chúng con những linh mục
có trái tim biết yêu bằng tình yêu dâng
hiến, một trái tim đủ lớn
để chứa được mọi người và từng người,
nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi.*

*Xin cho chúng con những linh mục biết cầu
nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa
để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con.*

*Xin cho chúng con những linh mục thánh
thiện,
có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm
tho,
tấm bánh Lời Chúa và Minh Chúa.*

*Cuối cùng, xin cho chúng con những linh
mục có trái tim của Chúa,
say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy
sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên
và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là
Nguồn Sống thật.*

LINH MỤC NGUYỄN CAO SIÊU. SJ

**Tuần này, chúng ta khuyến khích và
hiệp lời cầu nguyện cho các bạn trẻ
quảng đại đáp lời mời của Chúa dẫn
thân theo ơn gọi làm linh mục và tu sĩ.**



CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào"



Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường ví mình với điều cụ thể: "Tôi là bánh, là Ánh Sáng, là Đường..."

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài ví mình như Mục tử. Người mục tử chân chính đi qua cửa mà vào chuồng chiên.

Anh gọi chiên của anh bằng một tiếng gọi riêng, chiên nhận ra tiếng của anh và đi theo.

Còn mục tử giả hiệu thì trèo tường mà vào chuồng. Chiên không theo anh ta, nhưng sợ hãi chạy trốn, Vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu gọi những mục tử giả hiệu là trộm cướp. Họ chỉ đến để giết hại và phá hủy đàn chiên.

Còn Ngài đến để chiên được sống, và sống dồi dào. Giữa chiên và Ngài có một mối dây thân thiết: "Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi."

Chiên đã trở thành điều vô cùng quý giá đối với Ngài, đến nỗi Ngài dám hy sinh mạng sống mình cho chúng.

Giáo Hội muốn đặc biệt dành Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Đây là vấn đề sống

còn của Giáo Hội. Nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng,

nhiều nhà thờ phải giao cho giáo dân coi sóc. Cũng có những dòng tu phải đóng cửa cơ sở của mình vì không có lớp người trẻ kế tục.

Giáo Hội hôm nay cũng như mai ngày vẫn cần đến sự hướng dẫn của các mục tử để đoàn chiên được sống trong đồng cỏ xanh tươi. Giáo Hội vẫn cần đến các tu sĩ sống đời thánh hiến, để thế giới hiểu được thế nào là tình yêu, thấy được những thực tại vô hình, và vươn lên khỏi cái tự nhiên, bình thường, hợp lý.

Được làm Kitô hữu là một ơn gọi của Thiên Chúa. Mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ làm chứng cho Tin Mừng, nhưng một số người được mời gọi đặc biệt để dẫn thân cách trọn vẹn hơn cho Nước Chúa và bắt chước Đức Giêsu tận căn hơn.

Chúng ta bản khoán trước câu hỏi tại sao Giáo Hội hôm nay thiếu ơn gọi linh mục, tu sĩ. Vì đời tu không hấp dẫn người trẻ? Vì bầu khí của thời đại: thực dụng, hưởng thụ, Mất cảm thức về đức tin, xa lạ với Thiên Chúa? Hay vì chúng ta chưa có can đảm để cổ vũ ơn gọi?

THÔNG BÁO & HIỆP THÔNG

Cộng Đoàn có khoảng 1,000 khẩu trang được một số chị trong Cộng Đoàn thực hiện theo tiêu chuẩn y tế của cấp Quận Orange. Những ai cần xin liên lạc: ông Phó Ngoại Vụ Kiệt Phạm: 209-373-0395. Nhóm các chị may khẩu trang (tên nhóm là Veronica) rất cần thêm người may. Xin liên lạc chị Giấu: 209-712-5643

Quý ông bà anh chị em nhớ theo dõi **THÔNG TIN** Cộng Đoàn trên trang mạng tại địa chỉ: <http://www.cdcktpsstockton.com> và trang Facebook tại địa chỉ:

Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh Stockton.